



WELCOME SA KINDERGARTEN NEWSLETTER

604-517-6050 | 85 Merivale Blvd. | qayqaytpac.ca

WELCOME SA QAYQAYT!

Kinikilala ng Ecole Qayqayt Elementary PAC na ang lupain kung saan tayo nagtitipon, nagtatrabaho, naglalaro at natututo ay ang tradisyunal na unceded na teritoryo ng Qayqayt First Nation.

Nais ng Qayqayt PAC na magbigay ng **mainit pagtanggap** sa lahat ng mga bagong pamilyang sasali sa ating paaralan ngayong taon! Inaasahan naming makilala ang pinakabagong mga estudyante ng Qayqayt at kanilang mga pamilya sa aming Welcome BBQ sa Setyembre.



PANGYAYARI

Hunyo 8 @ 7pm - PAC meeting
(zoom link sa qayqaytpac.ca)

Miy Set 14 - Maligayang pagdating BBQ

Miy Set 21 - pulong ng PAC

Huwebes Set 29 - PAC Tanghalian

Biyernes Set 30 - Araw ng Katotohanan at Pagkakasundo

Ano ang PAC at ano ang ginagawa nito?

Higit pa sa pangangalap ng pondo!

Ang PAC (Parent's Advisory Council) ay ang sama-samang boses ng mga magulang at tagapag-alaga sa ating komunidad ng paaralan na may karapatang pambatas na payuhan ang administrasyon ng paaralan sa anumang bagay na may kaugnayan sa pampublikong edukasyon at ang tungkulin ay suportahan ang mag-aaral at pamilya. Kami ay bahagi ng School District 40's PAC (DPAC) at kinakatawan ang mga pamilya ng Qayqayt sa mga pagpupulong ng distrito sa pamamagitan ng aming kinatawan ng DPAC.

Pinangangasiwaan din namin ang aming Provincial Gaming Grant para magkaloob ng mga pondo para sa masaya at pang-edukasyon na mga kaganapan, at mga aktibidad para sa paaralan. Sa buong taon ng pag-aaral, nagsisilbi ang PAC upang suportahan ang lahat ng mga mag-aaral at pamilya ng Qayqayt sa pamamagitan ng pangangalap ng pondo, mga espesyal na kaganapan, at mga workshop na pang-edukasyon.

Nagbabasa ako para sa kasiyahan, at iyon ang sandali na mas natututo ako.

-Margaret Atwood

Mga Pagpupulong ng PAC Ang

bawat magulang o tagapag-alaga ng isang mag-aaral sa Qayqayt ay awtomatikong miyembro ng PAC, at malugod na tinatanggap na dumalo sa mga pulong ng PAC. Ang PAG nag-aalok pamilya ng isang **malugod na pagtanggap at suportang lugar na pupuntahan para sa mga tanong at adbokasiya** kung kinakailangan. Ang mga pagpupulong ay ginaganap sa ikalawang Miyerkules ng bawat buwan sa ganap na ika-7 ng gabi, maliban sa Setyembre kapag nagkikita tayo sa ikatlong Miyerkules ng buwan.

Ang mga pagpupulong para sa school year 2022-2023 ay magiging hybrid online sa pamamagitan ng zoom at nang personal. Personal na nagaganap sa aklatan (magagamit ang pag-aalaga ng bata). Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo nang personal na magdala ng device na may kakayahang sumali sa pag-zoom upang matiyak ang pantay na karanasan. Ang mga elektronikong kagamitan ay magagamit upang hiramin sa paaralan kung kinakailangan para sa personal na pagpasok.

Inaasahan naming makita ang marami sa inyo doon, virtual man o nang personal!

MGA PANGYAYARI AT PAG- FUNDRAISING

Ang PAC ay tumutulong sa pagbibigay ng panlalawigang pondo sa paglalaro upang magbigay ng mga aktibidad na pang-edukasyon, pangkultura, at libangan para sa mga batang Qayqayt. Nagbibigay ang PAC ng hanggang \$350 bawat silid-aralan para sa mga **field trip sa Science World at higit pa**, o mga espesyal na panauhin tulad ng Mike's Critters! Nagbibigay din kami ng \$200 sa bawat guro para sa mga gamit sa silid-aralan.

Inaasahan namin ang pagho-host ng ilan sa mga kaganapan sa komunidad ng paaralan na napalampas namin sa nakalipas na dalawang taon, tulad ng aming Welcome BBQ, at mga kaganapan sa pamilya sa Spring. Magpapatuloy din kami sa pagpapatakbo ng aming buwanang pananghalian sa PAC!

Ang PAC ay nagdadala din ng mga tagapagsalita at facilitator para sa mga workshop ng magulang. Ang ilan sa mga paborito naming pinatakbo noon ay kinabibilangan ng:

- Saleema Noon's body science
- Pagbuo ng malusog na relasyon sa pagkain at sa aming mga katawan
- Anti-racism para sa mga bata
- navigate sa social media para sa mga bata

Ang mga boluntaryo ng pamilya ay mahalaga sa tagumpay ng mga kaganapan sa PAC at pangangalap ng pondo pagsisikap! Mangyaring makipag-ugnayan kung mayroon kang ideya, mungkahi, o maaaring magboluntaryo ng iyong oras.

Isang Website, Facebook, at Instagram, naku!

Ang PAC ay nagpapatakbo ng isang website kung saan ang lahat ng tagapag-alaga at magulang ay maaaring pamahalaan ang mga order ng kanilang anak para sa buwanang pananghalian ng PAC, mga kaganapan, mga pagsisikap sa pangangalap ng pondo, at mga araw ng espesyal na paggamot: www.qayqaytpac.ca

Isang imbitasyon sa pagpaparehistro ay ipapadala noong Setyembre upang mag-sign up para sa isang account.

Pansamantala, maaari mong tingnan ang kalendaryo ng kaganapan at mga dokumento ng PAC, kabilang ang mga minuto ng pagpupulong at ang aming Konstitusyon mula mismo sa pahina ng pag-login.

Hanapin kami sa **Facebook** pamamagitan ng aming grupong *Ecole Qayqayt Elementary School Community*, at sa **Instagram** ilalim ng *Ecole Qayqayt Elementary PAC* kung saan nagpo-post kami ng mga update sa mga kaganapan sa PAC, masasayang tanghalian, at higit pa!

Ang Canadian Parents for French

Canadian Parents for French (CPF) ay isang pambansang network ng mga magulang, boluntaryo, at tagapagtaguyod na nakatuon sa pagsulong at paglikha ng mga pagkakataon sa pag-aaral ng French-second-language para sa mga batang Canadian. Ang Bagong Westminster Chapter ay aktibo at, sa mga regular na taon, nagho-host ng ilang mga kaganapan upang **pagyamanin at palaguin ang karanasan at komunidad ng mag-aaral sa France**. Interesado? Sundan sa Facebook @CPFNewWest o mag-email sa cpfnewwest@gmail.com.

2022-2023 PAC Executive

Chair – JC Valeros

Vice Chair – Michelle Kennedy

Secretary – Grace Steyn

Treasurer – Andrea Arnold

DPAC Rep – *bakanteng*

CPF Rep – Heather Hansen

Member at Large – Allison Clavelle

Member at Large – Joselin Cross

Member at Large – Laura Kwong

Member sa Large – Michele Bridge

Member sa Large – Neal Micheal

Member sa Large – Kira Tomson

Member sa Large – Ashlee Reid